



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

ที่ ปช. ๗๕๒๐๑/๑๘๐

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานทุกท่าน

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ในนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ใช้มาตรการทางกฎหมายการปลุกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาคดีศรีของของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดเยื้อ ใช้เวลานาน ค่าธรรมเนียม และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ

ในฐานะที่ ข้าพเจ้า ได้เข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และเห็นว่าจะต้องมีการแปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตอันประกอบด้วยนโยบายมาตรการ และแนวทาง ดังนี้

๑. นำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

๒. ประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ผ่านสื่อต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว และขอความร่วมมือจากทุกๆ ท่าน ร่วมขับเคลื่อนเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ให้บรรลุ ตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางที่กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายเกษม สุวรรณชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว